

นักศึกษา-มาแล้ว จวกกกด. หลายมหาวิทยาลัย

อดีตกรธ.ฟันธงสูตรเดียว ระดมนักคณิตศาสตร์ช่วย อนาคต.มีขีด-สู้กับแพคิจการ ประชุมสภานักแรกทีโอที

กกด.จนเต็มเชียวอดีต กรธ.ถกสูตรลับ
คำนวณ ส.ส.บัญญัติรายชื่อ “ประพันธ์” ยันชัด
มีอยู่สูตรเดียว กกด.ชุดก่อนขงเข้า กรธ.-กมธ.
วิสามัญของ สนช. “จ่านิว” ทำทนาย บุกล่าชื่อ
ถอดถอนถึงถิ่น กกด. องค์การนิสิต-นักศึกษา
ทยอยออกแถลงการณ์ ★ มีต่อหน้า 15

จัดการ “ปิยนุตร” เจ้าตัวประชดสะสมหมายเรียก
“บ๊ิกป้อม” ยันเรื่อง “ธนาธร” ทำตามกฎหมาย สนช.
คุยตัวแทน 7 พรรค เลือกทีโอทีที่โทวศนยภษา-ปธ.สภาฯ
กลายเป็นประเด็นร้อนการเมืองที่นำจับตา
กับลีลาคุเต็อดของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ.
ที่ซัดกลุ่มซ้ายจัดดัดจริต ท่ามกลางสติความที่ตาโถม
เข้าใส่สองแกนนำคนสำคัญของพรรคอนาคตใหม่
อย่างนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคกับนาย
ปิยนุตร แสงถนนกุล เลขาธิการพรรค

“ประพันธ์” ดอดถกสูตรลับ กกด.

เมื่อเวลา 11.00 น. วันที่ 3 เม.ย. ที่สำนักงาน
คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายประพันธ์
นัย โกวით อดีตกรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.) และ
อดีต กกด. กล่าวภายหลังร่วมหารือกับคณะกรรมการ
ที่ปรึกษากฎหมายของกกต. กรณีการคิดคำนวณสูตร
ส.ส.บัญญัติรายชื่อ ว่า การคิดคำนวณ ส.ส.เป็นอำนาจ
หน้าที่ของ กกต. พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วย
การเลือกตั้ง ส.ส. มาตรา 128 วรรคท้าย ให้ กกต.
ดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด หลักคิดของ
รัฐธรรมนูญมุ่งให้ทุกคะแนนเสียงมีความหมาย
วิธีการคิด ส.ส.บัญญัติรายชื่อ ตารางการคิดไม่ได้เพ่ง
มาคิดในขณะนี้มีเสนอมาตั้งแต่ในชั้นของ กกต.ชุด
ที่แล้วมาที่ กรธ. และเสนอต่อไปยังคณะ กมธ.วิสามัญ
พิจารณาร่าง พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. ในชั้น
กรรมาธิการยกร่างกฎหมายถูกได้นำตารางการคำนวณ
ส.ส.บัญญัติรายชื่อมาพิจารณาและยกร่างเป็นกฎหมาย
รายละเอียดของตารางการคิดคำนวณ ส.ส.มีอยู่ที่

นักศึกษา-มาแล้ว ☆ ต่อจากหน้า 1
ม.แม่ฟ้าหลวง-มศว-รามฯจับทวนข้อบกพร่อง
“วิญญู” บอก คาดไว้แล้วว่าเรื่องจะยุ่งเหยิงอย่างนี้
“สมศักดิ์” แนะนำเชิญนักคณิตฯ-นิติศาสตร์-รัฐศาสตร์
มาช่วยคำนวณ “เจ้หน้อย” ชูยึดมัน 3 สถาบันหลัก

“ชัยเกษม” ดึง “บ๊ิกแดง” พุดเหมือนจะให้มีเรื่อง พท.
เตือนสถานะควรวางตัวเป็นกลาง “ธนาธร” ซัด
อำนาจมืดไม่ยอมปล่อยอนาคตใหม่ ลั่นยื่นหยัดผู้
เผด็จการ เลิกเสียมคนไทยเกลียดกันซะที กกด.ตั้งรับ
ตั้งแท่นสอยคดีถือหุ่นสื่อ “อุ๊ ฤทธิชัย” แจ้ง ป.

รัฐสภา ไม่ได้เป็นความลับ ขอคู่มือ

แจงชัดคำนวณ ส.ส.มีสูตรเดียว

นายประพันธ์กล่าวว่า การหาวิธีคำนวณครั้งนี้ได้ชี้แจงถึงที่มาที่ไปของการคิดคำนวณว่าเป็นมาอย่างไร เราพิจารณาเห็นว่าถ้ากรณีไม่มีโอเวอร์แฮงค์จะทำอย่างไร หรือมีโอเวอร์แฮงค์จะคิดคำนวณอย่างไร หากต้องประกาศ ส.ส.ที่ร้อยละ 95 เพื่อให้เปิดประชุมสภาได้ การคิดคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ จะคิดอย่างไร จนเขียนออกมาเป็นมาตรา 128 และมาตรา 129 ของ พ.ร.บ.ดังกล่าว เมื่อถามว่าทำไมกฎหมายต้องเปิดช่องให้ กต.มาทำสูตรตอนหลัง ไม่กำหนดสูตรที่ถูกต้องไปเลย นายประพันธ์ตอบว่า ไม่ใช่ เพราะตารางการคำนวณมีอยู่หมดแล้วว่าการคำนวณ ส.ส.ทำอย่างไร แต่มาตรา 128 เขียนมาให้กต.เป็นผู้คิด หมายความว่า กต.ต้องไปดูสูตรแล้วคิดออกมาว่าจะออกมาอย่างไร เมื่อถามย้ำว่า พรรคการเมืองที่ได้รับเลือกตั้ง ส.ส.แบบแบ่งเขตมา ไม่ได้ยอมรับในสูตรนี้ นายประพันธ์ตอบว่า ในการร่างร่างรัฐธรรมนูญวิธีการคำนวณอยู่ก่อนแล้ว และมีสูตรเดียว ส่วนกรณีที่มี 12 พรรคเล็กจำนวนที่นั่งไม่ควรได้ แต่กลับได้ ส.ส.นั้น อยู่ในสูตรที่มีอยู่ในกรรมาธิการฯ และมีปรากฏมานานแล้ว

“จ่านิว” บุกล่าชื่อถึงถิ่น กต.

ช่วงเวลาเดียวกัน ที่บริเวณหน้าสำนักงาน กต. นายสิริวิชญ์ เสรีธิวัฒน์ หรือจ่านิว พร้อมนายธนวัฒน์ วงศ์ไชย นิสิตคณะเศรษฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย แกนนำแนวร่วมประชาชนเพื่อการเลือกตั้งที่เป็นธรรม ตั้งโต๊ะล่ารายชื่อประชาชนเพื่อยื่นถอดถอน กต. นายสิริวิชญ์กล่าวว่า มานั่งรอรับรายชื่อประชาชนที่จะมายื่นถอดถอน กต.เท่านั้น แต่เจ้าหน้าที่แจ้งว่าไม่สามารถตั้งโต๊ะได้ ขณะนี้ได้รับรายชื่อแล้วประมาณ 5,000 รายชื่อ จากเป้า 20,000 รายชื่อ เหตุผลที่ต้องยื่นถอดถอน กต. คือการจัดเลือกตั้งไม่โปร่งใสมีหลักฐานประกอบด้วยวันที่ 5 เม.ย.นี้ จะนัดแถลงข่าวปิดกิจกรรมที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร และวันที่ 10 เม.ย. จะนำรายชื่อไปยื่นต่อคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ทั้งนี้ ได้รับแจ้งจากประชาชนว่ามีเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงติดต่อไปยังพนักงานไปรษณีย์ขอเปิดดูเอกสารรายชื่อถอดถอน กต. ที่ส่งมาทางไปรษณีย์สามเสนใน ทำให้ผู้ส่งรายชื่อรู้สึกไม่ปลอดภัย ขอให้ไปรษณีย์สามเสนในออกมาชี้แจงกรณีดังกล่าวด้วย

“เรื่องไกร” จี้แจงส่วนต่าง 9,310 ใบ

ที่สำนักงาน กต. นายเรื่องไกร สิกิจวิฒนะ อดีตผู้สมัคร ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักษาชาติ

(ทชช.) ยื่นหนังสือถึงประธาน กต. ขอให้ตรวจสอบและชี้แจงข้อมูลเกี่ยวกับการเลือกตั้ง โดยตั้งข้อสังเกตถึงการแถลงข่าวเมื่อวันที่ 24 มี.ค. กต.ระบุจำนวนผู้มาใช้สิทธิมีความแตกต่างจากผลการนับคะแนนครบ 100 เปอร์เซ็นต์ กว่า 4 ล้านคน เพราะยังไม่ได้นับคะแนนในอีก 9,232 หน่วยเลือกตั้ง และยังไม่ได้นับบัตรเลือกตั้งล่วงหน้า (ในเขตเลือกตั้ง นอกเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร) อีกกว่า 2 ล้านใบ มองว่า กต.ยังไม่ชี้แจงให้ชัดเจนว่าเป็นบัตรที่เกิดขึ้นจากหน่วยเลือกตั้งใดบ้าง การแถลงผลการนับคะแนน 100 เปอร์เซ็นต์ ระบุว่าผู้มีสิทธิเลือกตั้ง 51,239,638 คน มาใช้สิทธิ 38,268,375 คน คิดเป็น 74.69 เปอร์เซ็นต์ จำนวนนี้เป็นตัวเลขที่ตรงกันแต่เมื่อแยกเป็นบัตรที่บัตรเสียพบว่า เป็นบัตรที่ 35,523,645 ใบ บัตรเสีย 2,130,327 ใบ โหวตโน 605,093 ใบ มีผลต่างกันอยู่ 9,310 ใบ กต.ต้องตอบให้ได้ และขอให้นำผลคะแนนจากทุกหน่วยมาเปิดเผยให้สาธารณชนได้ตรวจสอบ

ร่อนแถลงโต้เลือกสอยบางพรรค

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงาน กต.ได้ออกเอกสารข่าวชี้แจงกรณีที่น่าขงชาติ วิชยสุทธิ สมาชิกพรรคเพื่อไทยระบุว่ามีความพยายามเร่งรัดให้สอยว่าที่ ส.ส.ของบางพรรคเพื่อประโยชน์ในการตั้งรัฐบาลของผู้ที่มีความคิดสืบทอดอำนาจ ว่า กต.ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความโปร่งใสเที่ยงธรรม การพิจารณาว่าผู้สมัครหรือพรรคการเมืองใดกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งหรือไม่ ต้องพิจารณาจากพยานหลักฐานและข้อเท็จจริงตามที่ปรากฏในสำนวนที่ร้องเรียนมายัง กต. ว่าเรื่องดังกล่าวมีมูลกระทำผิดตามกฎหมายเลือกตั้งจนสามารถวินิจฉัยได้ว่าการกระทำดังกล่าวมีความผิดจริง จึงจะนำไปสู่ขั้นตอนการเสนอขอให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง หรือสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ดังนั้นการให้ข่าวต่อสื่อมวลชนของนายชวลิต ไม่เป็นความจริงแต่ประการใด

ตอก “เรื่องไกร” อ้างตัวเลขมั่ว

นอกจากนี้ สำนักงาน กต.ยังออกเอกสารข่าวชี้แจงข้อร้องเรียนของนายเรื่องไกร สิกิจวิฒนะ ว่า ข้อมูลที่นายเรื่องไกรนำมากล่าวอ้างข้างต้นเป็นความเท็จ ไม่ถูกต้อง เนื่องจากเอกสารแถลงข่าวของสำนักงาน กต. เมื่อวันที่ 28 มี.ค. ระบุจำนวนบัตรที่ 35,523,645 ใบ และจำนวนบัตรไม่เลือกผู้สมัคร 605,392 ใบ ส่วนการให้ข่าวของนายเรื่องไกรที่อ้างข้อมูลว่า มีบัตรที่ 35,523,645 ใบ และบัตรโหวตโน 605,093 ใบ จึงไม่ถูกต้อง

แม่ฟ้าหลวงจี้ทบทวนข้อบกพร่อง

สำหรับความเคลื่อนไหวของกลุ่มนิสิตนักศึกษา

จากมหาวิทยาลัยทั่วประเทศที่ทยอยออกแถลงการณ์เรียกร้อง กต.แสดงความรับผิดชอบ จากการจัดเลือกตั้งที่ไม่สุจริต โปร่งใส ล่าสุด สภานักศึกษามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ กต.แสดงความรับผิดชอบต่อความบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่ โดยเฉพาะการวินิจฉัยไม่นับคะแนนบัตรเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรจากนิวซีแลนด์เป็นการวินิจฉัยที่ปราศจากเหตุผลและเป็นการตัดสิทธิประชาชน ขอเรียกร้องให้ กต.เร่งประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ส.ส.ในเขตที่ไม่มีปัญหาโดยเร็ว และขอให้พิจารณาทบทวนความผิดพลาดบกพร่องในการปฏิบัติหน้าที่เพื่อแสดงความรับผิดชอบต่อ

☆ มีต่อหน้า 16

นักศึกษา-มาแล้ว ☆ ต่อจากหน้า 15

มสว ให้รับผิดชอบต่อเงินภาษี

ขณะที่องค์กรนิสิตรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้ออกแถลงการณ์เรียกร้องให้ กต. แสดงผลการเลือกตั้งต่อประชาชนทุกคนทั้งในและต่างประเทศเปิดให้ภาคเอกชนเข้าไปตรวจสอบได้ เพื่อแสดงความบริสุทธิ์ใจของ กต. เรียกร้องความเชื่อมั่นของประชาชนกลับมาและมีให้ภาพลักษณ์ขององค์กรที่สร้างขึ้นมาว่า “สุจริต โปร่งใส และเที่ยงธรรม” ถูกทำลายลงไป และรับผิดชอบต่อประชาชนที่เป็นเจ้าของภาษีที่เป็นที่มาของงบประมาณในการจัดเลือกตั้ง รวมถึงเงินเดือนของ กต.ชุดนี้

เด็กรามฯ ย้ำทำให้เป็นบรรทัดฐาน

ด้านสภานักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยพรรคเดย์วันใหม่ ออกแถลงการณ์ระบุว่า ขอประณาม กต. ที่มีความบกพร่องต่อการปฏิบัติหน้าที่ส่งผลอย่างร้ายแรงต่อระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ในแง่ของความสุขจิตและความเที่ยงธรรมของผลการเลือกตั้ง สภานักศึกษารามฯ ประสงค์อย่างยิ่งให้มีการตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของ กต. หรือให้ กต.ออกมาแสดงความรับผิดชอบต่อความเป็นบรรทัดฐานในการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานต่างๆ ที่ทำงานต้องคำนึงถึงประชาชนอยู่บนหลักของความสุจริต และเที่ยงธรรม

ยอดซื้อถอด กต.ยังไม่ถึงล้าน

เมื่อเวลา 19.30 น. เว็บไซต์ change.org ของเครือข่ายกลุ่มคนรุ่นใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม ที่เปิดแคมเปญให้ประชาชนร่วมลงชื่อถอดถอน กต. ภายใต้หัวข้อ “ขออำนาจพลังประชาชนร่วมกันลงชื่อสนับสนุนแคมเปญถอดถอนกรรมการเลือกตั้งที่ดูมีมลทินมากที่สุดในประวัติศาสตร์ชาติไทย” โดยตั้งเป้าให้ถึง 1,000,000 ชื่อ ปรากฏว่า

มีผู้ร่วมลงชื่อ 840,301 คน ทั้งนี้ยังมีคนสนใจคลิกเข้ามาร่วมลงชื่ออย่างต่อเนื่อง

“วิษณุ” บอกคุย ทรธ.ทำถูกแล้ว

ที่ทำเนียบรัฐบาล นายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรีกล่าวว่า เป็นการถูกต้องแล้วที่กต.เชิญอดีตทรธ.ไปหารือสูตรคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ทรธ.อาจไม่ถึงขนาดชี้ขาดอะไรได้ แต่จะบอกได้ว่า ตอนยกร่างรัฐธรรมนูญ และ พ.ร.บ.ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส. เขามุ่งหมายอะไร ตอนเสนอเข้าสนช.มีการปรับแก้เนื้อหาอย่างไร คงต้องเชิญคณะกรรมการกฤษฎีกา พ.ร.บ.ฉบับนี้มาหารือด้วย ส่วนสูตรการคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อ ถ้ามีปัญหาในอนาคต กต.จะเป็นผู้ตัดสิน เพราะมีอำนาจยกเว้นมีใครไปฟ้องศาลว่า กต.วินิจฉัยผิด หากศาลวินิจฉัยว่าเป็นอำนาจ กต. ศาลก็จำหน่ายคดีเมื่อถามว่า สุดท้ายทางออกเรื่องนี้มีใช้หรือไม่ นายวิษณุตอบว่า มี เป็นไปไม่ได้ที่มันจะตัน ปัญหาอยู่ที่ว่าเราคิดว่าเป็นทางออกที่คนเชื่อถือหรือไม่

คาดไว้แล้วว่าเรื่องจะยุ่งเหยิง

เมื่อถามว่า ภายในวันที่ 9 พ.ค. จะจบได้หรือไม่ นายวิษณุตอบว่า ที่กำหนดเวลายาวนานเพราะคาดการณ์ไว้แล้วว่าจะเกิดเรื่องแบบนี้ พูดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งว่าจะมีการรื้อเรียนกันมากเพราะเป็นของใหม่ โดยเฉพาะสูตรเฉลี่ย ส.ส.บัญชีรายชื่อในอดีตจะร้องเฉพาะผู้แพ้ แต่ครั้งนี้คนชนะจะร้องด้วย เหตุเพราะคะแนนไม่ได้ตกน้ำแต่นำมาใช้ทั้งหมด เคยพูดว่าให้จัดการเลือกตั้งให้เสร็จภายใน 150 วัน และต้องประกาศผลภายใน 60 วัน แต่ กต.นำ 60 วันใส่ซ่อนเข้าไปใน 150 วัน มันเลยไปจบลงแต่วันที่ 9 พ.ค. ที่จริงถ้านับจากวันเลือกตั้ง 24 มี.ค. มันจะยาวไปถึงวันที่ 23 พ.ค. แต่ กต.ไม่เอา เมื่อกำหนดแบบนี้ต้องประกาศผลการเลือกตั้งให้ได้ ถ้าไม่ได้ก็มี 2 วิธีคือ แจกใบต่างๆไว้ก่อน และประกาศผลเลือกตั้งอย่างเป็นทางการให้ได้ 95 เปอร์เซ็นต์เป็นอย่างน้อย จากนั้นใช้วิธีสอยเอาที่หลัง โดยให้ศาลเป็นผู้วินิจฉัย ซึ่งมันจะไปกระทบกับเสียงในการจัดตั้งรัฐบาลเมื่อถามว่าการใช้วิธีแจกใบต่างๆไว้ก่อน แล้วรอศาลสอยที่หลังจะเสี่ยงต้องเลือกตั้งใหม่หรือไม่ นายวิษณุตอบว่า ไม่น่าไปถึงขั้นนั้น ส่วนกรณีพรรคเพื่อไทยให้ว่าที่ ส.ส.เขินใบลาออกจากสมาชิกพรรคไว้ก่อนเพื่อป้องกันการใช้ชื่อนั้นขอไม่ตอบ แต่ในทางกฎหมายหากลาออกจะหาพรรคใหม่ไม่ได้ เพราะถือว่าพ้นสมาชิกภาพ ยกเว้นถูกไล่ออกจะสามารถหาพรรคใหม่ได้ภายใน 30 วัน

“สมศักดิ์” จี้ กต.อธิบายสูตรชัดๆ

นายสมศักดิ์ เทพสุทิน ประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง พรรคพลังประชารัฐ กล่าวว่า ถ้าเราคิดคำนวณจำนวน ส.ส.ตามที่เขียนไว้ในกฎหมายจะไม่สับสนอะไร การที่ กต.คำนวณสัดส่วนแล้วพรรคเล็กที่ได้ 3-4 หมื่นคะแนน จะได้ ส.ส.ครั้งนี้ถูกต้องตามกฎหมายหรือไม่ กต.ต้องออกมาอธิบายให้ชัดเจน ส่วนการสำรวจข้อถกเถียง กต. กต.ต้องพยายามสร้างความเข้าใจ ทำให้ชัดเจน และเปิดเผยรายละเอียดต่างๆ โดยเฉพาะวิธีการคำนวณเพื่อไม่ต้องให้มีใครมาวิพากษ์วิจารณ์และมีคนโจมตีอยู่ทุกวัน

เชิญนักคณิต-นิติฯ-รัฐศาสตร์ช่วย

นายสมศักดิ์กล่าวอีกว่า ขอแนะนำว่า กต.ควรเชิญผู้เชี่ยวชาญจากภาคส่วนต่างๆ โดยเฉพาะอาจารย์มหาวิทยาลัยที่เชี่ยวชาญด้านคณิตศาสตร์ รัฐศาสตร์ และนิติศาสตร์ มาร่วมกันช่วยแก้ปัญหาคำนวณ เรื่องนี้ต้องช่วยกันทำให้จบไม่ให้เกิดความเคลงใจ คิดว่าวิธีนี้จะช่วยให้สถานการณ์คลี่คลาย ไม่ต้องมาวิจารณ์กันว่าวิธีไหนกันแน่ที่ถูกต้องตามกฎหมาย เมื่อถามว่าจากปัญหาที่เกิดขึ้นจะทำให้การเลือกตั้งครั้งนี้เป็นโมฆะหรือไม่ นายสมศักดิ์ตอบว่า คนที่คิดว่าจะตั้งรัฐบาลไม่ได้ เขาคงอยากเลือกตั้งใหม่ ดังนั้น หากใครพูดว่าการเลือกตั้งจะเป็นโมฆะ สันนิษฐานว่าเขาตั้งรัฐบาลไม่ได้ หาก กต.ออกมาเปิดเผยรายละเอียดชัดเจนปัญหาจะคลี่คลายไปได้

“เจ็ทน้อย” ยึดมั่น 3 สถาบันหลัก

วันเดียวกัน คุณหญิงสุภารัตน์ เกตุราพันธุ์ แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของพรรคเพื่อไทย โพสต์ลงเฟซบุ๊กระบุว่า ตั้งแต่เดือน เม.ย.ของทุกปี ตนและครอบครัว พร้อมญาติๆจะกลับบ้านที่โคราช ทำบุญสงกรานต์ต่อที่สวนกุหลาบให้กับพ่อแม่และบรรพบุรุษทุกท่าน เป็นวันที่ญาติพี่น้องมารวมตัวกันพร้อมหน้าท่านทั้งสองสอนให้ปฏิบัติเช่นนี้มาตั้งแต่เด็ก ที่สำคัญนี่คือการปลุกฝังให้รู้จักสำนึกบุญคุณด้วยการปฏิบัติตอนที่พ่อแม่และแม่มีชีวิตอยู่ สิ่งที่ท่านเน้นย้ำอยู่เสมอคือการกตัญญูรู้คุณ ต่อ 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์ เพราะเรามีชาติ เราจึงมีแผ่นดินให้ที่อยู่อาศัยอย่างอบอุ่นปลอดภัย เพราะเรามีศาสนา จึงทำให้ชีวิตเรามีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจ ให้เดินไปในทางที่ถูกต้อง เพราะเรามีพระมหากษัตริย์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐ ที่ทรงปกปักรักษาปวงประชาราษฎร์ไทยให้ได้อยู่อย่างมีความสุข และมีความเจริญรุ่งเรือง คำสอนจากพ่อแม่คือคำสอนที่ตนยึดถือปฏิบัติ

มาตั้งแต่เด็ก จนเติบโตมาเป็นตัวตนในทุกวันนี้และคำสอนนี้ได้ถูกปลูกฝังไปยังรุ่นลูก และจะสืบทอดไปสู่รุ่นหลานสืบต่อไป

“ชัยเกษม” ชัดตลกร้ายสื่อเต้าข่าว

นายชัยเกษม นิติสิริ แคนดิเดตนายกฯพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกรณีมีบางสื่อเสนอข่าวว่ามีกรสไกปีหรือกับนายทักษิณ ชินวัตร อดีตนายฯ ที่ไม่ค่อยพอใจคุณหญิงสุภารัตน์ ไม่ประกาศต่อสู้กับ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา อย่างเต็มที่ ว่า ไม่เคยสไกปีพูดคุยอะไรกับนายทักษิณ ช่วงสุดสัปดาห์ที่แล้วอยู่ต่างจังหวัด ยืนยันว่าไม่มี มาตรวจสอบได้เลย เจตนาหวังสร้างความแตกแยกในพรรคเพื่อไทยมากกว่า เห็นข่าวแล้วไม่สบายใจแต่ใจคุณหญิงสุภารัตน์เข้าใจผิดไม่ได้อยากไปเป็น การใส่ความโดยไม่มีหลักฐานทำให้พรรคเสียหายต้องพิจารณาว่าดำเนินการเรื่องนี้หรือไม่ ไม่อยากทะเลาะกับใคร แต่อยากให้เห็นข่าวตรงไปตรงมา อย่างเต้าข่าวไม่ถูกต้องเสียหาย ข่าวนี้น่าตลกร้ายมาก เพราะยังไม่ถึงเวลา และยังไม่เคยมีมติพรรค

“บิ๊กแดง” พูดเหมือนจะให้มีเรื่อง

นายชัยเกษมยังกล่าวถึงท่าทีของ พล.อ.อภิรัชต์ คงสมพงษ์ ผบ.ทบ. ที่พูดถึงกลุ่มชายจัดจรัส ว่า ฝ่ายประชาธิปไตยที่ออกมาต่อสู้ ไม่ใช่ออกมาได้อำนาจหรือหาประโยชน์จากการเลือกตั้ง จวกกต.กาแล้วเป็นไปได้อย่างที่พรรคเพื่อไทยจะเข้าไปเป็นรัฐบาลแต่ก็ต้องสู้เพราะเราไม่มีทางเลือก หากไม่ทำอะไรเลยเขาก็อยู่ต่อไป เราไม่สามารถปล่อยบ้านเมืองให้เป็นเช่นนี้ต่อไป เพราะจะเกิดความวุ่นวาย และสิ่งที่เขาพูดเหมือนจะปลุกอะไรขึ้นมาอีกครั้ง ทั้งการออกมาเตือนเรื่องที่ไม่ดีต่อบ้านเมือง และสถาบัน เหมือนกับพูดเพื่อจะให้มีเรื่อง และถ้ามีเรื่องขึ้นมารัฐบาลปัจจุบันก็จะได้ประโยชน์ ถ้ามีความวุ่นวายเกิดขึ้นช่วงนี้ สาเหตุไม่ใช่จากพรรคการเมือง แต่เป็นความตั้งใจของฝ่ายที่ต้องการอยู่ต่อ หากไม่มีรัฐบาลใหม่รัฐบาลปัจจุบันก็จะอยู่ต่อไปเรื่อยๆ เมื่อถามถึงกรณีนี้ ผบ.ทบ.ออกมาพูดเหมือนฝ่ายการเมืองพยายามทำให้เกิดความแตกแยก นายชัยเกษมตอบว่า ทุกฝ่ายรอผลการเลือกตั้งอยู่ไม่มีฝ่ายเลือกตั้งคนไหนต้องการให้เกิดเรื่องเช่นนั้น

เตือนสถานะควรวางตัวเป็นกลาง

นางลดาวัลย์ ลีวงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย กล่าวว่า อยากชี้แจงให้ ผบ.ทบ.ทราบว่า การดำเนินการของฝ่ายการเมือง และการแสดงออกของนักศึกษาระชาชนในขณะนี้ ล้วนเป็นไปตามวิถีทางในระบอบประชาธิปไตย ไม่ใช่การก่อความวุ่นวายสร้างความเสียหายต่อประเทศชาติตามที่ท่านพูด คนที่อยู่ในตำแหน่ง

ผ.ท.บ.ถือเป็นคนที่มีความสำคัญ มีอำนาจ การแสดงความคิดเห็นแต่ละครั้งส่งผลกระทบต่อในวงกว้าง ดังนั้นก่อนแสดงความคิดเห็นออกมา ต้องคิดให้รอบคอบและระมัดระวัง ไม่ให้สังคมเข้าใจคลาดเคลื่อนจนนำมาซึ่งความขัดแย้ง สิ่งที่ ผ.ท.บ.สมควรทำขณะนี้คือการวางตัวเป็นกลาง ปล่อยให้การแข่งขันทางการเมืองเป็นไปตามปกติในระบอบประชาธิปไตย เพราะนักการเมืองทุกคน ต่างรักและปรารถนาดีต่อชาติบ้านเมืองไม่น้อยกว่าท่าน ไม่เช่นนั้นคงไม่ส่งตัวแทนลงสมัครรับเลือกตั้ง ทั้งที่รัฐวิสาหกิจมีงบประมาณถูกออกแบบมาเพื่อใคร

“ธนาธร” กระทุ้งกลับอำนาจมืด

ช่วงเช้าวันเดียวกัน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า “เมื่ออำนาจมืดไม่ยอมปล่อยอนาคตใหม่ ผมเพิ่งกลับจากเดินสายขอบคุณประชาชน 2 วันกลับมาถึงบ้านยังไม่ทันได้พัก กลับเจอเรื่องร้อนที่ไม่น่าจะเป็นเรื่องมีหมายเรียกมารอที่บ้าน กล่าวหาว่ามีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 ให้ไปรายงานตัวที่ สน.ปทุมวัน วันที่ 6 เม.ย. ผมยังสงสัยอยู่ว่าไปก่อความกระด้างกระเดื่อง หรือเป็นภัยต่อความมั่นคงตอนไหน ในเมื่อตลอดปีที่ผ่านมาเวลาเกือบทั้งหมดในแต่ละวัน ผมไปกับการหาเสียง และพบปะประชาชนทั่วประเทศแทบไม่ได้เจอหน้าลูกๆด้วยซ้ำ เป็นที่แน่ชัดว่าเกมการเมืองเก่าไม่ใช่แค่ไม่ยอมยุติลงหลังเลือกตั้ง แต่กลับยิ่งเข้มข้นขึ้น เพราะพวกเขากำลังก่ออนาคตใหม่ กลับชี้ชนชั้นที่เกินความคาดหมายของหลายคน กล่าวความจริงที่ว่าการเมืองที่ชนโยบบาย อุดมการณ์ สร้างความเชื่อมั่นศรัทธาได้ สร้างแรงบันดาลใจสนับสนุนจากประชาชนได้โดยไม่ต้องใช้เงินหรืออิทธิพลกล่าวความจริงที่ว่ามีคนเกือบ 6.3 ล้านคนที่สนับสนุนพรรคอนาคตใหม่ด้วยใจบริสุทธิ์”

ไม่ต้องห่วงยังยื่นหัตถ์ผู้เผด็จการ

ต่อมาเวลา 18.00 น. ที่สถานีรถไฟวงเวียนใหญ่ นายธนาธรให้สัมภาษณ์เพิ่มเติมว่า พูดตรงๆ ยังไม่รู้ว่าจะเรียกไปเรื่องอะไร เนื้อหาของคดีคงต้องรอไปฟังยืนยันว่าพวกเราพรรคอนาคตใหม่ยังแน่นแฟ้น ไม่หวาดกลัว ไม่สะทกสะท้าน มากกว่านั้นทั้งตนและนายปิยนุตร แสงนกกุล เลขาธิการพรรคเตรียมใจไว้แล้วว่าจะต้องถูกกระทำเช่นนี้ พร้อมเดินทางต่อไปอย่างมั่นคง ขอเรียนว่าอาวุธเดียวที่ตนและนายปิยนุตรมี คือพรรคอนาคตใหม่ที่จะยึดมั่นต่อสู้กับเผด็จการทหารอย่างเข้มแข็งในอนาคต ไม่ได้เตรียมการอะไร เราซึ่งจะถูกกล่าวหาด้วยความจริงใจด้วย

ความบริสุทธิ์อย่างเชื่อมั่นว่ากระบวนการยุติธรรมจะปกป้องพวกเราการเกิดขึ้นของพรรคอนาคตใหม่ไม่ได้เป็นภัยต่อประเทศ แต่เราเป็นภัยคุกคามต่อกองทัพที่เป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตย ปฏิปักษ์กับประชาชนเราไม่ใช่คนที่จะทำให้ประเทศเดือดร้อน รุนแรง เราเรียกร้องสังคมนิติรัฐ สังคมประชาธิปไตยที่เสียงของประชาชนได้รับการเคารพ ดังนั้น เราไม่ใช่ภัยของคนส่วนใหญ่ของประเทศแน่นอน

เลิกเลียมคนไทยเกลียดกันซะที

เมื่อถามว่า ผ.ท.บ.พูดถึงกลุ่มชายจัดตั้งจัดธนาธรจริงกับหัวเราะอารมณ์ดีก่อนตอบว่า “ขอให้ทุกคนฟังผมดีๆ ผมเรียกร้องให้ประเทศไทยกลับมาเป็นประชาธิปไตย เรียกร้องให้สังคมไทยเคารพสิทธิมนุษยชน เรียกร้องให้เกิดนิติรัฐ กฎหมายบังคับใช้กับทุกคนอย่างเท่าเทียมกัน ถามว่าสิ่งที่ผมเรียกร้องนั้น ชายจัดตั้งไหนผมเรียกร้องคือความปกติ ไม่ได้ชี้ชัดอะไรเลย อยากฝากให้เข้าใจเจตนารมณ์ของเรา ที่ต้องการนำประเทศกลับสู่ความปกติ กลับสู่ความเป็นสากล ไม่รู้ว่า พล.อ.อภิรัชต์ต้องการส่งสัญญาณอะไรถึงพวกเราแต่พวกเราจะเดินหน้ารณรงค์อย่างหนักแน่นสร้างสรรค์ ต้องบอกว่าคุณที่พรรคอนาคตใหม่ เตรียมมอบ ร.ส.เพื่อสร้าง ส.ส.คุณภาพในสภาเดินขอบคุณประชาชนที่เลือกพวกเรา เตรียมจัดทำกฎหมายผลักดันนำเสนอมื่อเข้าสู่สภา แต่สิ่งที่ พล.อ.อภิรัชต์ทำคือ มาพูดจาให้ประชาชนเกลียดชังพวกเราทำให้ประชาชนหวาดระแวงกันเอง พวกเราต้องเสียเวลาไปเยอะแยะมากกับการแก้ข้อกล่าวหาที่โยนให้อย่างไม่เป็นธรรม”

ทนายฯขอดูรายละเอียดก่อน

นายทศพร กัญญากรณ์ ทนายความนายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ กล่าวว่า ทีมทนายความจะเดินทางไปกับนายธนาธรตามวันเวลาที่กำหนด เรายังไม่ทราบชัดเจนถึงพฤติการณ์ที่มีการแจ้งข้อกล่าวหาว่าเราไปกระทำความผิดที่โทษอย่างไรกับใคร ที่มีข่าวลือว่าสาเหตุที่โดนแจ้งข้อกล่าวหาจากเหตุการณ์เมื่อปี 2558 จริงหรือไม่ยังไม่ทราบชัดเจนเลยไม่กล้าพูดออกไปก่อน เรื่องนี้เหมือนกับคนกล่าวหาที่เขามารังแกเรา พูดลอยๆออกมา สำหรับนายธนาธรยังมีกำลังใจดี ไม่มีปัญหาหมั่นเรื่องเล็ก เมื่อตัดสินใจเข้าสู่เวทีการเมืองโดยเฉพาะตัดสินใจต่อสู้กับรัฐบาลเผด็จการทหารแล้วมันก็ต้องเจอปัญหาพวกนี้ อย่างไรก็ตามแต่ตัวนายธนาธรเลย สื่อมวลชนหนังสือพิมพ์ก็โดนด้วยใช่หรือไม่ เรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่ต้องฟันฝ่ากันต่อไป เรามั่นใจว่าชนะ

กต.เร่งรับตั้งแทนสอยถือนุสนธิ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำนักงน กต. ได้สั่ง

รับคำร้องที่นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญ ยื่นคำร้องเมื่อวันที่ 25 มี.ค. ขอให้ กต.ตรวจสอบว่านายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ขาดคุณสมบัติลงสมัคร ส.ส.หรือไม่ เนื่องจากยังถือหุ้นบริษัท วี-ลัค มีเดีย จำกัด ซึ่งเป็นธุรกิจสื่อเข้าลักษณะต้องห้าม พร้อมทั้งคณะกรรมการสอบสวน โดยแจ้งให้นายศรีสุวรรณ มาให้ถ้อยคำในวันที่ 5 เม.ย. เวลา 18.30. น. ขณะเดียวกัน ได้สั่งรับเรื่องที่นายศรีสุวรรณยื่นให้ตรวจสอบนายธนาธร กระทำความผิดตาม พ.ร.บ. ว่าด้วยการเลือกตั้ง ส.ส.มาตรา 73 (5) กรณีอ้างว่าเป็นนักการเมืองคนแรกที่ใช้แนวทาง Blind trust คือโอนทรัพย์สินมูลค่า 6 พันล้านบาทไปให้ trust หรือกองทุนเป็นผู้ดูแล พร้อมทั้งคณะกรรมการสอบสวนเช่นกัน

“อุ” แจกงบปราบอาผิด “ปิยนุตร”

อีกเรื่อง ที่กต.บังคับการปราบปราม (บก.ป.) น.ส.อุทัย ม่วงบุญศรี หรืออุ อุทัย นักร้องชื่อดัง พร้อมทนายความเดินทางเข้าพบ พล.ต.ต.จิรภพ ภูริเดช ผบ.ก.ป. ขอให้ตรวจสอบกรณีคลิปเผยแพร่คำพูดนายปิยนุตร แสงนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ในงานเสวนาเรื่อง “การเมือง ความยุติธรรม และกษัตริย์” จัดขึ้นที่อนุสรณ์สถาน 14 ตุลา เมื่อวันที่ 17 ก.พ.2556 ว่า ขัดต่อความมั่นคงของชาติหรือไม่ พร้อมนำหลักฐานคลิปวิดีโอความยาว 51 นาที และเอกสารพดลคำพูดอย่างละเอียดมามอบให้พิจารณาว่า นายปิยนุตรพูดพาดพิงสถาบันหลักเข้าข่ายความผิดเกี่ยวกับความมั่นคงหรือไม่เบื้องต้นอยู่ระหว่างการตรวจสอบข้อเท็จจริงของพนักงานสอบสวน บก.ป.

เข้าตัวประชดสะสมหมายเรียก

ขณะที่นายปิยนุตร แสงนกกุล เลขาธิการพรรคอนาคตใหม่ โพสต์ลงเฟซบุ๊กระบุว่า “วันนี้ก่อนออกไปทำงานเห็นกระดาดเสียบอยู่ในตู้จดหมายหยิบมาดูปรากฏว่าเป็น “หมายเรียกพยาน” กรณีแสดงการณ์ของพรรคอนาคตใหม่กรณียุบพรรคไทยรักษาชาติ เจ้าหน้าที่ให้ไปพบ ปอท. ในวันที่คือวันที่ 8 เม.ย. เวลา 18.00 น. แต่เพิ่งได้รับหมายเรียกพยานก่อนเที่ยงวันเดียวกันนี้เอง ให้ผมไปพบพนักงานสอบสวนตอนบ่ายโมงวันนี้ แต่ในหมายเรียกเขียนว่าออกหมายวันที่ 27 มีนาคม จึงมอบหมายให้นายความขอเลื่อนนัดไปก่อน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ ก็เพิ่งจะได้รับหมายเรียกเช่นกัน ตลอดสัปดาห์นี้เราพยายามเรียกร้องให้ กต.เปิดคะแนนรายหน่วย แต่ทำไปทำไม ช่วงนี้เรากลับได้ของสะสมที่ระลึกเป็นหมายเรียกแทน”

จากนั้นเวลา 14.30 น. ที่ บก.ปอท. ทนายความผู้รับมอบอำนาจจากนายปิยนุตร แสงนกกุล เดินทาง

เข้าพบ ร.ต.อ.หญิง แก้วกาญจน์ อุ้นพันธ์ รอง สว. (สอบสวน) สภ.ทุ่งสูง ปฏิบัติหน้าที่ พง.ส.บ.ปอท. โดยขอเลื่อนเข้าพบไปเป็นวันที่ 19 เม.ย.แทน

ถามจ้อออกหมายเรียกถึง “แม่”

ที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติ พล.ต.อ.ศรีวราห์ รังสิพราหมณกุล รองผ.ตร. กล่าวว่า การออกหมายเรียกนายธนธร ทุกอย่างดำเนินการไปตามกฎหมาย รู้แต่ศาลสั่งตั้งแต่ปี 2558 แล้วไม่ดำเนินการอย่างนี้ใช้ไม่ได้ ตนก็เพิ่งทราบถ้าทราบก่อนหน้านี้ทำไปแล้วเช่นเดียวกับกรณีแม่ของนายธนธรตั้งแต่ปี 2558 พนักงานสอบสวนออกหมายเรียกแม่ นายธนธรมารยาให้ปากคำแล้วแต่ได้ส่งหมายมาให้การเมื่อหัวหน้าพนักงานสอบสวนย้าย การสอบสวนก็หยุดชะงักไป หลังจากนั้นจะออกหมายเรียกแม่ นายธนธรมารยาสอบปากคำเพิ่มเติม

“บักป้อม” ให้ไปถาม ผบ.ทบ.เอง

ที่กระทรวงกลาโหม พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม กล่าวถึงกรณี ผบ.ทบ.ออกมาพูดถึงกลุ่มชายจัดตั้งจิวว่า ต้องไปถาม ผบ.ทบ.ตนไม่ทราบ เมื่อถามว่า เป็นการส่งสัญญาณอะไรหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวสั้นๆว่า ไม่ทราบ ต้องไปถาม ผบ.ทบ. เมื่อถามย้ำว่าเป็นห่วงกลุ่มคนที่มีแนวคิดเปลี่ยนแปลงการปกครองหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า “ไม่รู้” ทุกอย่างทำไปตามกฎหมาย คิดว่าคงไม่มีสัญญาณอะไร เมื่อถามถึงกรณีนายธนธร จึงรุ่งเรืองกิจ ถูกแจ้งข้อหาตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 116 พล.อ.ประวิตรตอบว่า ผิดหรือไม่ยังไม่รู้แล้วแต่เจ้าหน้าที่ทุกอย่างทำตามกฎหมาย เราไม่รู้ใครทำอะไรไว้บ้าง

เรื่อง “ธนธร” ทำตามกฎหมาย

เมื่อถามว่า เมื่อเป็นนายธนธร สังคมจึงตั้งข้อสังเกตว่าเป็นการจ้องสกัดหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า ขณะนี้ยังไม่ทราบว่าเขาผิดหรือไม่เพียงแต่เจ้าหน้าที่เริ่มทำการตรวจสอบเท่านั้น เมื่อถามว่า สิ่งที่เกิดขึ้นจะเป็นการปิดกั้นการแสดงความคิดเห็นตามระบอบประชาธิปไตยหลังเลือกตั้งหรือไม่ พล.อ.ประวิตรย้อนถามว่า ยังไงที่ไม่เป็นประชาธิปไตยทุกอย่างเป็นไปตามกฎหมายหรือไม่ทำตามกฎหมายทั้งนั้น เมื่อถามว่า การใช้มาตรา 116 ที่เป็นกฎหมายความมั่นคงจะถูกมองในแง่ลบหรือไม่ พล.อ.ประวิตรตอบว่า แล้วเป็นเรื่องความมั่นคงหรือไม่ เมื่อถามว่า จะทำให้คุณหมึกการเมืองยิ่งร้อนขึ้นหรือไม่ พล.อ.ประวิตรกล่าวเพียงว่า ไม่มี

พปชร.ชี้ ผบ.ทบ.พูดเพราะห่วงใย

ด้านนายธนกร วังบุญคงชนะ รองโฆษกพรรค

พลังประชารัฐ กล่าวว่า มองว่า ผบ.ทบ.พูดด้วยความห่วงใยบ้านเมือง มีเจตนาบริสุทธิ์ และพูดด้วยข้อเท็จจริง เชื่อว่าคนไทยจะเข้าใจ ที่ผ่านมามีปัญหาเหล่านี้สร้างความเสียหายต่อประเทศมากทำให้เกิดความแตกแยก ประชาชนต้องเข่นฆ่ากันเอง พรรคการเมืองควรยุติได้แล้ว ไม่เช่นนั้นปัญหาความขัดแย้งรุนแรงจะกลับมาอีก พรรคการเมืองบางพรรคและกลุ่มที่เคลื่อนไหว ส่วนใหญ่เราทราบกันดีว่าน่าจะเป็นพวกเดียวกัน น่าจะยอมรับกติกาบ้านเมืองประเทศจะได้เดินไปข้างหน้าอย่างสงบ ผบ.ทบ.เป็นทหารที่รักชาติ รักประชาชน และเทิดทูนสถาบัน ท่านออกมาให้ข้อคิดเพราะกังวลว่าเรากำลังจะไปสู่จุดนั้นอีก ขอให้ทุกฝ่ายคิดและไตร่ตรอง ทำเพื่อประเทศชาติเรา วันนี้ประชาชนต้องการความสงบ ไม่ต้องการความขัดแย้งอีก

เลือกที่โหวตนายกฯ-ปธ.สภาฯ

เมื่อเวลา 10.30 น. ที่อาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ถนนเทวัญ นายพรเพชร วิชิตชลชัย ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) นายสุรัชย์ เต็งบุญเลิศชัย รองประธาน สนช. พร้อมด้วยแทน 7 พรรคการเมือง ประกอบด้วย นางลดาวัลย์ ลีวงศ์ศรีวิศ โฆษกพรรคเพื่อไทย นายวิเชียร ชาลิต นายทะเบียนพรรคพลังประชารัฐ นายนิติพัฒน์ เต็มไพโรจน์ เหนือญิก พรรคอนาคตใหม่ นายอิสสระ สมชัย แกนนำพรรคประชาธิปัตย์ นายสุภชัย ใจสมุทร นายทะเบียนพรรคภูมิใจไทย นายสุวัตร สิทธิหล่อ รองหัวหน้าพรรคเสรีรวมไทย และนายนิกร จ้างง ผอ.พรรคชาติไทยพัฒนา ร่วมหารือประเด็นสถานที่ประชุม ส.ส.นัดแรก นายพรเพชรกล่าวหลังการประชุมว่า ผู้รับหมายฯแจ้งมาล่าสุดว่าห้องประชุม ส.ส.จะเสร็จในเดือน ก.ย. จึงต้องหาสถานที่รองรับการประชุมไว้ที่ประชุมเห็นชอบที่จะใช้หอประชุมใหญ่ที่ไอที แจ้งวัฒนะ แต่ยังมีปัญหาบางประการที่ต้องจัดการให้เรียบร้อย

“อุดม” ไม่รอลุย 5 นโยบายทันที

ด้านนายอุดม สาวนายหน้าหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า ในนามหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ ขอประกาศเดินหน้าทำงานเพื่อประชาชนประเทศชาติทันทีไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือไม่ เพราะตำแหน่งทางการเมืองแค่หัว โขน เบื้องต้นเตรียมผลักดัน 5 นโยบายทันที ได้แก่ 1.บัตรประชาชน “เพิ่มคนเพิ่มสิทธิเพิ่มทักษะเพิ่มโอกาส” 2.บ้านล้านหลัง “ผ่อนถูกกว่าเช่า ฟรีเงินค่างาน” 3.พักหนี้กองทุนหมู่บ้าน 3 ปี “พักหนี้ที่ในฟูเต็มทุนให้โอกาส” 4.ดูแลราคาสินค้าเกษตร (ข้าว อ้อย ยาง มัน ปาล์ม) 5.เสริมแกร่งเอสเอ็มอีไทย “คนตัวเล็ก ล้มแล้วลุก”

6.ส.ป.ก.4.0 “ใช้ประโยชน์ โอนสิทธิ เพิ่มมูลค่า” 7.มารดาประชารัฐ “ดูแลตั้งแต่ในครรภ์”

คน ปชป.ขออย่ารีบชงฝ่ายค้าน

นายอรรถวิรัช สุวรรณภักดี อดีต ส.ส.กทม. พรรคประชาธิปัตย์ โพสต์เฟซบุ๊กระบุว่า หัวหน้าพรรคคนใหม่ที่ยึดหลักรักษาชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และปฏิเสธระบอบทักษิณอย่างชัดเจน จะได้รับเสียงสนับสนุนเป็นหัวหน้าพรรคอย่าปล่อยให้คนเลวปกครองบ้านเมือง ต้องตระหนักว่าพรรคใดคือแนวร่วม พรรคใดที่ต้องแยกทางกันเด็ดขาด หากพลังประชารัฐ ประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย และพรรคร่วมอื่น รวมกันมี ส.ส.เกิน 250 คน ก็เป็นหลักประชาธิปัตย์สากลที่จะเป็นรัฐบาลได้อย่ารีบฟันธงเป็นฝ่ายค้าน มิเช่นนั้นผลจะออกมาได้แค่รัฐบาลเผด็จการ คสช.อยู่ต่อพร้อมมาตรา 44 เพราะตั้งรัฐบาลประชาธิปัตย์ไม่ได้ หรือคุณหญิงสุรารีรัตน์เป็นนายกฯ

ผู้สมัครเพื่อชาติบุกทวงเงิน

ที่ทำการพรรคเพื่อชาติ ห้างอิมพีเรียลลาดพร้าว ผู้สมัคร ส.ส.พรรคเพื่อชาติจำนวนหนึ่งเดินทางพบผู้บริหารพรรคทวงถามบัญชีสนับสนุนการหาเสียง มีนายอารี ไกรนรา นายเพชรวรรต วัฒนพงศ์ศิริกุล รองหัวหน้าพรรค และนายรยศุต บุญทัน รองโฆษกพรรค ร่วมรับฟังปัญหา ก่อนเข้าพูดคุย โดยห้ามผู้สมัคร ส.ส.นำโทรศัพท์มือถือเข้าไปในห้องหารือ ห้ามให้ข้อมูลกับบุคคลภายนอก และไม่อนุญาตให้สื่อมวลชนเข้าไปทำข่าว นายรยศุตให้สัมภาษณ์ก่อนหารือว่าการช่วยเหลือผู้สมัคร ส.ส. เบื้องต้นพรรคมีเกณฑ์ที่เป็นข้อตกลงกันระหว่างพรรคกับผู้สมัคร เรื่องเงินได้ตกลงกันก่อนเลือกตั้งแล้ว คงต้องให้หัวหน้าพรรคเป็นผู้ชี้แจง

แจ้งจับ กก.บห.พลังปวงชนไทย

ที่กองบังคับการปราบปราม (บก.ป.) นายสุบัน สุวรรณรัตน์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 สงขลา นายณพล เอมบัณฑิตย์ ผู้สมัคร ส.ส.เขต 4 สุพรรณบุรี พรรคพลังปวงชนไทย นำกลุ่มผู้สมัคร ส.ส.กว่า 50 ราย เข้าพบ พ.ต.ท.ภูมิวิทย์ สังข์ทอง รอง ผกก. (สอบสวน) กก.2บก.ป. แจ้งความดำเนินคดีกับกรรมการบริหารพรรคฐานฉ้อโกง หลังลอบให้สมัครเป็นสมาชิกพรรคสัญญาว่าจะให้ค่าจ้างหาเสียงรายละ 1.5 ล้านบาท เลือกตั้งเสร็จกลับไม่ได้เงินตามที่ตกลง นายสุบันกล่าวว่า กรรมการบริหารพรรคชักชวนให้ลงสมัคร ส.ส. ยื่นข้อเสนอว่าพรรคจะออกให้คนละ 1.5 ล้านบาท แต่ถูกพรรคทั้ง 269 ราย ต้องนำเงินส่วนตัวสำรองจ่าย ทวงถามก็เบี้ยบบ้างรายสิ้นไม่ครบ ทั้งที่ กกต. ได้มอบเงินสนับสนุนพรรคกว่า 30 ล้านบาทแล้ว

“สุพัชรี” ร้องโงกเลือกตั้งพิทลุง

ส่วนการร้องเรียนทุจริตเลือกตั้งในหลายพื้นที่
ที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดพัทลุง น.ส.สุพัชรี
ธรรมเพชร ผู้สมัคร ส.ส.พัทลุง เขต 1 พรรคประชาธิปัตย์
พร้อมทนายความยื่นหลักฐานการทุจริตเลือกตั้งต่อ
ร.ต.อ.สุชีพ จาตุยานุวัต ผอ.กกต.พัทลุง ประกอบด้วย
ภาพถ่าย คลิปเสียง และเอกสารสำคัญส่วนหนึ่ง น.ส.
สุพัชรีกล่าวว่า การเลือกตั้ง ส.ส.พัทลุงที่ผ่านมา
มีการทุจริตหลายประการ ได้รวบรวมพยานหลักฐาน
มามอบให้ กกต.พัทลุง และจะนำไปยื่นให้กับ กกต.
กลางต่อไป

☆ มีต่อหน้า 19

นักศึกษา-มาแล้ว ☆ ต่อจากหน้า 16

4 พรรครุมจี้คดีทุจริตที่เมืองชล

ที่สำนักงาน กกต.ประจำจังหวัดชลบุรี นาย
จิรวิทย์ สิงห์โตทอง ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี เขต 4 พรรค
เพื่อไทย นายพายุ เนื่องจำนงค์ ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี
เขต 4 พรรคประชาธิปัตย์ นายสมชาย เนื่องจำนงค์
ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี เขต 4 พรรคอนาคตใหม่ และ
นายกัญญา โฉนวิเศษ ผู้สมัคร ส.ส.ชลบุรี เขต 4 พรรค
ภูมิใจไทย ร่วมติดตามความคืบหน้ากรณีร้องเรียน
การกระทำผิดกฎหมายเลือกตั้งของผู้สมัครพรรค
พลังประชารัฐ โดยนายกรกฎ เชาวน์เจริญชล รอง
ผอ.กกต.จังหวัดชลบุรีชี้แจงว่าการร้องเรียนมีทั้งหมด
9 เรื่อง พิจารณาแล้วมีมูล 1 เรื่อง จะสอบสวนและ
ได้สวนหาข้อเท็จจริงต่อไป ส่วนผู้สมัคร ส.ส.ทั้ง 4 คน
มาให้ปากคำเกี่ยวกับการร้องเรียนผู้สมัคร ส.ส.ผู้ชนะ
เลือกตั้งนั้น กกต.กลางจะแต่งตั้งผู้ทำการได้สวนมา
ดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 20 วัน